

# "Đông ấm áp - Xuân an lành"

08:21 17/01/2017

Tác giả: Sinh viên VHNT QĐ

**Tổ chức Hoạt động xã hội Hành trình xanh Nam Định kết hợp với Đoàn xã Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định, chùa Quỳnh Lâm (Nam Định) vừa tổ chức Chương trình "Đông ấm áp - Xuân an lành" tại xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.**

*Đem giao lưu văn nghệ tuyên truyền tác hại của ma túy và trao quà cho các em nghèo học giỏi*

*Đoàn kết hợp với Bệnh viện đa khoa Trạm Tấu tổ chức thăm và khám chữa bệnh miễn phí cho người dân địa phương. Ảnh: PV*

Mùa đông, mùa của những cơn gió bắc, cái lạnh khiến cả cỏ cây và con người run rẩy. Đây cũng là mùa cần nhất những yêu thương ấm áp.

Càng lạnh, con người ta càng muốn xích lại gần nhau, sẻ chia cho nhau hơi ấm, cùng nhau vượt qua những ngày buốt giá.

Đông về, cái lạnh càng thôi thúc những trái tim tình nguyện bước đi, mang hơi ấm đến khắp nẻo đường gần xa của Tổ quốc.

Những cơn gió rét, những hạt mưa phùn không làm họ chùn bước, bởi trong mỗi trái tim luôn ấm áp những ngọn lửa của nhiệt huyết, của yêu thương. Những chuyến đi đều là tìm đến sự ấm áp của tình người, của đoàn kết và sẻ chia.

Và mùa đông, không biết từ bao giờ, đã trở thành mùa của yêu thương, mùa lan truyền những ngọn lửa nhiệt huyết và là mùa kết nối những trái tim tình nguyện.

*Các bạn tình nguyện viên chụp ảnh kỉ niệm cho chuyến đi.*

*Những trái tim tình nguyện luôn cháy bỏng trong mỗi bạn trẻ. Ảnh: PV*

*Mọi sự giúp đỡ của người dân địa phương, mọi người đang cùng nhau gói bánh.*

*Đoàn đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất bao gồm 5 bộ quần áo và 2 cặp bánh chưng cho 100 hộ có hoàn cảnh khó khăn và 10 suất gồm 5 bộ quần áo, 2 cặp bánh chưng, 1 chiếc chăn ấm cho 10 em học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: PV*

Để có chi phí tổ chức chương trình, ngoài việc được các mạnh thường quân ủng hộ, các bạn tình nguyện viên đã không quản nắng, mưa hay gió rét lang thang ngoài đường để nhặt nhạnh từng chiếc chai gom lại để bán, hay gõ cửa từng nhà để xin ủng hộ quần áo cũ.

Tuy giá trị mỗi xuất quà là nhỏ bé nhưng nó chứa đựng cả tấm lòng, cả những giọt mồ hôi và không thiếu những giọt nước mắt của các bạn tình nguyện viên.

Các phần quà đã được chuẩn bị sẵn sàng để trao tặng.

Image not found or type unknown

*Những phần quà đã đặt sẵn trên bàn để chuyển đến các học sinh nghèo. Ảnh: PV*

Các em nhỏ háo hức xếp hàng nhận quà.

Image not found or type unknown

*Đoàn đã tổ chức cắt tóc miễn phí cho các em học sinh nơi đây. Tuy là một hành động nhỏ nhưng mang lại niềm vui lớn cho cả các em nhỏ và cả những người làm công tác tình nguyện. Ảnh: PV*

Các em nhỏ thấy thích thú vì được các canh cắt tóc miễn phí.

Image not found or type unknown

*Các tình nguyện viên và huyện đoàn Trạm Tấu đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ và tuyên truyền về tác hại của ma túy đến với người dân để họ có một cái nhìn đúng đắn nhất về tác hại to lớn mà ma túy mang lại và cùng nhau tìm cách phòng chống tội phạm ma túy. Ảnh: PV*

Địa bàn xã vẫn còn nhiều hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nhiều người bệnh tật, ốm đau liên miên mà không có điều kiện đi khám hoặc điều trị ở các cơ sở y tế.

Những đợt khám bệnh và hướng dẫn bà con cách chăm sóc sức khỏe như thế thực sự đã mang lại cho họ niềm động viên rất lớn. Đây là sự trợ giúp ý nghĩa và thiết thực đối với xã, nhất là đối với những người nghèo trên địa bàn.

Tết này, có các bạn tình nguyện viên, người dân nơi đây cảm thấy vui và ấm áp hơn, hy vọng một năm mới an lành đến với mọi nhà./.

**Thắm Võ**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/quot-dong-am-ap-xuan-an-lanhquot>